

# Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập thị xã Kim Bảng, Hà Nam



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự lễ công bố nghị quyết

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường tiểu học Thanh Nguyên

Ảnh: Trọng Hiếu

Tối 8.2, tại Khu Du lịch Tam Chúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng đã đạt được trong thời gian qua. Hòa trong nhịp phát triển của tỉnh Hà Nam, thị xã Kim Bảng đã nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội. Kim Bảng hôm nay mang diện mạo của một đô thị mới với hệ thống giao thông phát triển, hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ; giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân trên 13%. Những thành quả quan trọng về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục đã và đang mang lại đời sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân địa phương. Điều đáng mừng, những năm gần đây, Kim Bảng đã trở thành điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và

quốc tế, góp phần tạo nên thương hiệu Hà Nam - Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới; điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc Kim Bảng trở thành thị xã trực thuộc tỉnh không chỉ là sự ghi nhận và niềm tin của Trung ương đối với vị thế, tiềm năng phát triển của địa phương mà còn là động lực để Kim Bảng tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đáp ứng các tiêu chí của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng, cùng với cả nước, tỉnh Hà Nam và thị xã Kim Bảng sẽ tiếp tục có những bước tiến bất phá, phát triển năng động, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 và phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Nam và thị xã Kim Bảng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị, tạo lập không gian phát triển của tỉnh theo mô hình đa trung tâm nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tài nguyên, tạo cơ hội và động lực tăng trưởng đồng bộ cho các địa phương trong tỉnh.

Riêng với thị xã Kim Bảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục quan tâm mở rộng khu vực nội thị, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, trở thành Trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị và công nghiệp trọng điểm; vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Tây Bắc của tỉnh, xứng đáng với ý nghĩa "Bảng vàng" như tên gọi của thị xã.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trương Quốc Huy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội để tiếp tục triển khai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, để nghị thị xã Kim Bảng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, xây dựng thị xã Kim Bảng phát triển bền vững, góp phần tạo dựng Hà Nam giàu đẹp, văn minh, hòa bình cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14.11.2024 và có hiệu

lực từ 1.1.2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị xã Kim Bảng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 175,40km<sup>2</sup> và quy mô dân số là 145.744 người của huyện Kim Bảng. Sau khi thành lập, thị xã Kim Bảng có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 7 xã.

**+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Thanh Nguyên (thôn Mai Cầu, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm).**

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng biết rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Nam đã luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả Trường tiểu học Thanh Nguyên đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ giáo dục nói chung, trong thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm cao trong công việc, tích cực trau dồi, cập nhật kiến thức, đổi mới tư duy phương pháp giảng dạy.

Các em học sinh không chỉ say sưa trong học tập mà còn tích cực rèn luyện đạo đức, thể chất và kỹ năng sống, 100% học sinh đạt năng lực phẩm chất và không mắc tệ nạn xã hội; ngay cả có nhiều học sinh tham gia và đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, quốc gia. Năm 2023, toàn trường có 143 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, trong đó có 15 Huy chương Vàng, 28 Huy chương Bạc, 32 Huy chương Đồng...

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới, quy mô trường, lớp học; quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

TRỌNG HIẾU